

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม) วันนี้จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ขอให้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง และเชื่อมั่นในทีมผู้ปฏิบัติงานจังหวัดมหาสารคามในความทุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ๑. รายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทำความสะอาดห้องประชุมบุษราคัม รวมทั้งกลุ่มงาน และบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกห้อง และให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยว่ามีการทำความสะอาดแล้ว เนื่องจากมีการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามเป็นประจำ และให้จัดทำ One Page ประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง มีการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ และมอบ Risk communication ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. ให้ทีม Case management รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-๑๙ และจำนวนห้อง ในการประชุม EOC ทุกครั้ง - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔. มอบทีม SAT ดำเนินการประสานขอรหัส Admin ให้การศึย SAT Code จำนวน ๒๐ รหัส จาก สคร. ๗ เป็นการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่มาหาตรวจสารพันธุกรรม ในวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน ๒-๓ วัน</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้เพิ่ม จำนวน ๑๒ รหัส รวมทั้งหมดจำนวน ๑๘ รหัส</p> <p>๕. มอบนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการวางแผนและควบคุมกำกับทีมที่เก็บ Swab ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตในทุกชั้นตอนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตัวตามหลัก IC เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปกิริยะ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>- สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ โดยจากการตรวจสอบสารพันธุกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๗๐ รายที่รอผลตรวจจากโรงพยาบาลขอนแก่น พบว่าผลตรวจไม่พบสารพันธุกรรมทุกราย เหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก ๑๐ รายที่ต้องตรวจหาสารพันธุกรรมใหม่ โดยนัดตรวจในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <p>- ได้ดำเนินการประสานผู้รับผิดชอบอำเภอเมืองในผู้สัมผัสเสี่ยงของผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๘ พบว่า ผู้สัมผัสเสี่ยงของคลินิกหมอปัญญา จำนวน ๓๖ ราย คลินิกไต จำนวน ๘๘ ราย เจ้าหน้าที่ในคลินิกไต จำนวน ๑๓ ราย เด็กในบริเวณบ้าน จำนวน ๔ ราย ครอบครัว จำนวน ๖ ราย และ วัด จำนวน ๑ ราย</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงทุกราย และทะเบียนในการติดตามในการ home Quarantine ครบ ๑๔ วัน ในวันที่เท่าไร พร้อมรายงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป</p>	<p>๑. ให้กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงทุกราย และทะเบียนในการติดตามในการ home Quarantine ครบ ๑๔ วัน ในวันที่เท่าไร พร้อมรายงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป</p>	<p>กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>ทีม Case management</p> <p>นางพชรวรรณ คุณกุลรัตน์</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันปัจจุบัน อยู่ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน ๙ ราย เนื่องจากรับมาจากโรงพยาบาลสุทธาเวช จำนวน ๓ ราย โดยยังมีผู้ป่วยยืนยันอยู่โรงพยาบาลสุทธาเวช จำนวน ๘ ราย - รายงานห้อง AIIR พร้อมใช้งาน ห้อง Modified AIIR เปิดให้บริการแล้ว จำนวน ๓ ห้อง เหลือ จำนวน ๔ ห้อง ห้อง Isolation room พร้อมใช้งาน จำนวน ๗ ห้อง - ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วใกล้จะครบ ๑๐ วัน ทีมแพทย์กำลังดำเนินการวางแผนเพื่อสื่อสารกับคนไข้ในการปฏิบัติตัวเมื่อออกจากโรงพยาบาล ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข้อคิดเห็น ในการขยายเวลาให้ผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้วกักตัวที่โรงพยาบาลมากกว่า ๑๐ วัน เนื่องจากแนวทางเดิมให้ผู้ป่วยที่หายแล้วยังอยู่กักตัวที่โรงพยาบาลต่อ ๑๔ วัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนแนวทางใหม่เป็น ๑๐ วัน จึงทำให้ประชาชนอาจยังไม่มีความเข้าใจ และเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และปฏิกิริยาของสังคมรอบข้าง ฝ่ายทีมแพทย์ที่รักษาได้รับข้อเสนอไปพิจารณา <p>นางโชติกา บำรุง</p> <p>(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาเชือก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานสถานการณ์คลินิกไต่เตียม โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดให้บริการแล้วในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้บริการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๑๘ ราย อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ และการให้บริการในคลินิก มีการลดจำนวนผู้รับบริการต่อรอบลง โดยจะให้บริการในวันนี้และวันพรุ่งนี้ (๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จำนวน ๓๖ ราย แบ่งเป็นรอบละ จำนวน ๙ ราย และให้บริการในวันที่ ๗ จำนวน ๒๙ ราย โดยภาพรวมแล้ว ในวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นคนไข้ที่มารับบริการทั้งหมด ในรอบที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวม จำนวน ๙๙ ราย - ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงโดยปฏิเสธจากสังคม เช่น ผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ รถรับจ้างในหมู่บ้าน ปฏิเสธการจ้างเหมาเพื่อเข้ามาใช้บริการในคลินิกไต่เตียม, ผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ตำบลนาข่า อำเภอนาโพธิ์ มีการไลฟ์สดใน Facebook เนื่องจากพิจารณาคน ๑ ช่าง ส่วนอีกช่างนิ้วด้วน ๓ นิ้ว และต้องกักตัวอยู่ในห้องเพียงลำพังในห้องพัก ไม่มีผู้ช่วยเหลือจึงเกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยคลินิกไต่เตียมยังรอผลตรวจหาสารพันธุกรรม จำนวน ๓ ราย โดย ทีม Case management เตรียมประชุมหารือร่วมกับทีม SAT 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>MCATT และกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) เพื่อวางแผนงานในดำเนินการในช่วงระหว่างรอตรวจซ้ำ รอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>นายอุดม บุษผาคะ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้แจ้งประสานงานกับท่านนายอำเภอบรบือแล้ว พร้อมให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ <p>นายยงยุทธ คำอาจ (ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับทราบปัญหาและประสานพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้ว <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สสอ.วาปีปทุม และ สสอ.บรบือ แจ้งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีผลเป็นลบทุกราย นำเรียนนายอำเภอเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกปฏิเสธจากสังคมของผู้ป่วยต่อไป และให้ทีม SAT แจ้งยืนยันการตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้ป่วยคลินิกไต ทั้ง ๒ ราย ในอำเภอบรบือ และอำเภอวาปีปทุม รอบที่ ๑ ไม่สารพันธุกรรมไปยังทีม SAT อำเภอ <p>ทีม MCATT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>ทีม EMS/MERT</p> <p>นางเอมอร สุทธิสา (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของบุคลากรสาธารณสุขที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเดินทางกลับมาครบ ๕ วัน ในวันพรุ่งนี้ แต่ได้ดำเนินการตรวจไปแล้ว จำนวน ๒ คน เนื่องจากมีอาการไอ เป็นบุคลากรจากอำเภอยางสีสุราช และอำเภอโกสุมพิสัย และจะดำเนินการตรวจบุคลากรที่เหลือในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ได้รับการประสานจากคลินิกไต โรงพยาบาลมหาสารคาม ว่ามีผู้ป่วยโรคไตที่เดินทางมารักษาด้วยรถสาธารณะ จำนวน ๙ ราย ได้แก่ อำเภอแกดำ จำนวน ๓ ราย อำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๓ ราย อำเภอบรบือ จำนวน ๒ ราย และอำเภอวาปีปทุม จำนวน ๑ ราย <p>ประธาน (IC)</p> <p>๑. ให้ทั้ง ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแกดำ อำเภอกันทรวิชัย อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม ประสานตรวจสอบการเดินทางของกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคไตให้เดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัว (ห้ามมิให้ใช้รถสาธารณะโดยเด็ดขาด) ขอให้อำเภอ (ต้นทาง) และคลินิกโรคไต (ปลายทาง) สอบสวนการเดินทางของผู้ป่วยและญาติให้ชัดเจน</p>	<p>๒. ให้ทั้ง ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแกดำ อำเภอกันทรวิชัย อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม ประสานตรวจสอบการเดินทางของกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคไต</p>	<p>-อำเภอแกดำ -อำเภอกันทรวิชัย -อำเภอบรบือ -อำเภอวาปีปทุม -อำเภอเมือง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>หลังจากให้บริการแล้ว แนะนำการกักตนเองไม่ให้ไปพบปะใคร รวมทั้งอำเภอเมืองที่มีผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง</p> <p>๒. ให้ทีม Case management ประสานให้ศูนย์ไต โพลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ให้ผู้ป่วยโรคไตทุกราย (ที่โทรศัพท์สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้) พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค โดยเฉพาะกักกันตัวเองในการเดินทางระหว่างบ้านและคลินิกไต ไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น หากมีผู้ป่วยอาศัยอยู่ในหอพัก ให้กำกับติดตาม พร้อมทั้งมีแบบ check list ให้ผู้ป่วยทราบ หากเกินขีดความสามารถให้แจ้งนายอำเภอให้การช่วยเหลือในการเดินทางมารับบริการ</p> <p>๓. ให้ ทีม Case management จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคไต Check list ในปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมให้ผู้ป่วยเซ็นรับทราบแนวทางดังกล่าว</p> <p>๔. ให้ ทีม MERT ประสานพื้นที่และแจ้งรายชื่อผู้ป่วยโรคไตที่เดินทางมารักษาด้วยรถสาธารณะภายในเช้าวันนี้ เพื่อให้พื้นที่ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และรายงานให้ทราบต่อไป</p>	<p>ให้เดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัว (ห้ามมิให้ใช้รถสาธารณะโดยเด็ดขาด) ขอให้อำเภอ (ต้นทาง) และคลินิกโรคไต (ปลายทาง) สอบสวนการเดินทางของผู้ป่วยและญาติให้ชัดเจน หลังจากให้บริการแล้ว แนะนำการกักตนเองไม่ให้ไปพบปะใคร รวมทั้งอำเภอเมืองที่มีผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง</p> <p>๓. ให้ทีม Case management ประสานให้ศูนย์ไต โพลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ให้ผู้ป่วยโรคไตทุกราย (ที่โทรศัพท์สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้) พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค โดยเฉพาะกักกันตัวเองในการเดินทางระหว่างบ้านและคลินิกไต ไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น หากมีผู้ป่วยอาศัยอยู่ในหอพัก ให้กำกับติดตาม พร้อมทั้งมีแบบ check list ให้ผู้ป่วยทราบ หากเกินขีดความสามารถให้แจ้งนายอำเภอให้การช่วยเหลือในการเดินทางมารับบริการ</p> <p>๔. ให้ ทีม Case management จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคไต Check list ในปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมให้ผู้ป่วยเซ็นรับทราบแนวทางดังกล่าว</p> <p>๕. ให้ ทีม MERT ประสานพื้นที่และแจ้งรายชื่อผู้ป่วยโรคไตที่เดินทางมารักษาด้วยรถสาธารณะภายในเช้าวันนี้ เพื่อให้พื้นที่ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และรายงานให้ทราบต่อไป</p>	<p>- ทีม Case management</p> <p>- ทีม Case management</p> <p>- ทีม MERT</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ทีม SERT นางสุกัญญา สารฤทธิคาม (กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>- ได้ดำเนินการออกติดตามสถานประกอบการ ร่วมกับ สคร.๗ และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ออกสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมได้ให้คำแนะนำด้านการระบายอากาศภายในร้าน และทำ Quick survey ในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผลการสำรวจ Quick survey อยู่ระหว่างการสรุปผลจาก สคร.๗</p> <p>ทีม JIT นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑. กรณีที่ทีม MERT และ CDCU ไปปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร ได้เดินทางกลับมาแล้ว ให้มีการกักตัว ๑๔ วันโดยเคร่งครัด และพนักงานขับรถ ของ สสจ.มหาสารคาม ให้มีการกักตัวเช่นกัน โดยจะครบกำหนดไปตรวจเชื้อซ้ำ วันที่ ๕ หลังจากกลับมา</p> <p>๒. ได้รับแจ้งจากศูนย์โรงเรียนของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่ามีผู้ร้องเรียนว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในการปิดร้าน ซึ่งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่อยู่ในคำสั่งที่ถูกปิด และจะได้แจ้งให้สำนักนายกรัฐมนตรีได้ทราบต่อไป</p> <p>๓. จาก Time line การสอบสวนโรคของรายที่ ๑๖ เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด ทำให้ได้รับผลกระทบ จึงได้ทำการขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. แผนการตรวจ Active case finding และ sentinel surveillance ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคลินิกพอกไต ครั้งที่ ๒ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แบ่ง การตรวจเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม คลินิกพอกไต และกลุ่มที่ทำงานในสถานที่เสี่ยง สถานบันเทิง (นายปราโมทย์ ทามาลา) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม</p> <p>- รายชื่อผู้ทำงานในสถานบันเทิงได้มาจากการสอบถามสถานบันเทิงทุกแห่งแล้วว่ามีพนักงานจำนวนกี่คน ตรวจสอบชื่อไปแล้วกี่คน ซึ่งมีประมาณ ๕๗ คน ที่ยังไม่ได้ตรวจ และได้แจ้งให้ไปตรวจตามวันและเวลาที่กำหนดแล้ว</p> <p>๕. การประสานผลตรวจหาเชื้อกับ Lab ต่างๆ ที่จังหวัดมหาสารคาม ส่งตรวจด้วย ให้รายงานผลเป็น file Excel เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนขอใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) และงาน IT ดำเนินการวางแผนการจัดตั้ง กลุ่ม line official เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนขอใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ</p> <p>นายพรสิทธิ์ หวายนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <p>- ข้อมูลผู้ป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ ๒ ตรวจวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาตรวจทั้งหมด ๘๕ ราย ผลออกแล้วทั้งหมด ไม่พบเชื้อ และจะนัดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตรวจเพิ่มเติมคือ ญาติของผู้ป่วย รายที่ ๑๘ จำนวน ๒ ราย ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>Field Hospital (รพ.สนาม)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)</p> <p>นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา (ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข)</p> <p>- แนวทางการดำเนินงานสื่อสารกับประชาชน เกี่ยวกับการคืนผู้ป่วยสู่สังคมหลังจาก Discharge ผู้ป่วย ครบ จำนวน ๑๐ วันที่ต้องออกจากโรงพยาบาล โดยจะดำเนินการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีม Case Management ทีม MCATT และทีม Risk communication ในการประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยคืนสู่สังคมต้องทำอย่างไรบ้าง</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- หลังจาก Discharge ผู้ป่วย ขอความร่วมมือในการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ขอให้ทีม สสอ.เมือง มีทะเบียนรายชื่อในการติดตามอาการและให้อสม.ออกเยี่ยมเพื่อเป็นการบริหารสถานการณ์</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR)</p> <p>- ไม่มี -</p>	<p>๖. ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) และงาน IT ดำเนินการวางแผนการจัดตั้ง กลุ่ม line official เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชน ขอใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ</p>	<p>- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)</p> <p>- งาน IT</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นางแฉล้ม รัตนพันธ์ (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) - ขอให้ทุกกองภารกิจที่จะออกปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) สามารถเบิกเวชภัณฑ์ได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขในวันนี้</p> <p>นายวิฑูรย์ ละเอียดทอง (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) ๑. ได้จัดเตรียมรถตู้จำนวน ๔ คัน พร้อมพนักงานขับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (วันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)</p> <p>๒. ได้นำส่งตู้เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมระบบไฟฟ้า เพื่อไว้บริการศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสองนางโย จำนวน ๑ ตู้ และศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏ จำนวน ๑ ตู้ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) นางสาวบัวขาว กะฐินใหม่ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) - ได้รับหลักฐานเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงทางราชการของทีม CDCU ครบแล้ว ทั้ง ๑๓ อำเภอ ซึ่งจะส่งเบิกให้สำนักงาน ป.ก. ได้ภายในวันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>นางโศภิตา จิตรวิกรานต์ (หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ) - เนื่องจากมีการปรับ Lab Catalog บางตัว ซึ่งหากเรียกเก็บอาจมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษา COVID-19 กลุ่มงานประกันจึงได้กำหนดจัดประชุมทีมที่จะเคลมของทุกโรงพยาบาล ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานให้เครมระบบปกติได้</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) - ไม่มี -</p> <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) - ไม่มี -</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) นางรุ่งทิพย์ มั่นคง (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ) รายงานสถานการณ์การเผ่าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พบว่า ค่า PM ๒.๕ อยู่ที่ ๕๙ ไมโครกรัม/เปอร์เซ็นต์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรลดหรืองดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน (๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) ประธาน (IC) - นัดการประชุม EOC ในวันพรุ่งนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น.</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ นางโคศิตา จิตรวิกรานต์ (หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ) - ขอเชิญ สสอ.ทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานเวช งานปฐมภูมิ งานคุณภาพ บริการ และงานมะเร็ง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายยกระดับบัตรทอง ๔ บริการหลัก ในจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่เวลา ๑๓.๐๐ น. ในระบบ VDO Conference</p>		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภคินันท์ เรืองช่อ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)